

ทีเอ็มบีเอาใจลูกค้าบัญชี ALL FREE คว่า ‘ทอม อิศรา’ โชว์พลังเสียงแบบสดๆ



ทีเอ็มบีเอาใจลูกค้าบัญชี ALL FREE คว่า ‘ทอม อิศรา’ โชว์พลังเสียงแบบสดๆ ในสตรีมมิ่งไลฟ์คอนเสิร์ต TMB ALL FREE presents ‘เจ็บได้อีก it’s OKAY’ ตอกย้ำบัญชีเดียวให้ลูกค้าใช้ชีวิตฟรีรอบด้าน เพิ่มสิทธิ์ฟรีประกันอุบัติเหตุ ช่วยจ่ายค่ารักษา จะเจ็บอีกก็ครั้งก็ยังไม่ OK เพราะ เบิกฟรีค่ารักษาพยาบาลไม่จำกัดครั้ง

บัญชีออลส์ฟรี (ALL FREE) จาก ทีเอ็มบี จัดกิจกรรมเอาใจลูกค้าที่รักในเสียงดนตรีด้วยสตรีมมิ่งไลฟ์คอนเสิร์ต TMB ALL FREE presents ‘เจ็บได้อีก it’s OKAY’ โดยศิลปินเจ้าของพลังเสียงคุณภาพ ทอม อิศรา กิจนิรันดร์ชีวี กับ ลิสต์เพลงไทยและสากลที่จะมาโชว์พลังเสียงอย่างเต็มที่และเอาใจแฟนคลับโดยเฉพาะ ร่วมด้วยแขกรับเชิญพิเศษ ว่าน ธนกฤต พานิชวิทย์ และ พีเอ็ดดี้ จุมพฏ จรรยาหาญ ที่จะมาร่วมสร้างบรรยากาศให้กิจกรรมครั้งนี้อบอุ่นไปด้วย เสียงหัวเราะและรอยยิ้ม พร้อมแนะนำแนวทางการสร้างความอุ่นใจและมั่นคงในยามที่เกิดอุบัติเหตุ ด้วยบัญชีออลส์ฟรีที่คนไทยทุกคนได้มีประกันอุบัติเหตุเป็นพื้นฐานได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝงอย่างแท้จริง เป็นรากฐานสำคัญในการสร้างชีวิตทางการเงินที่ดีต่อไป ห้ามพลาด! ชมสตรีมมิ่งไลฟ์คอนเสิร์ต TMB ALL FREE presents ‘เจ็บได้อีก it’s OKAY’ ในวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ดูไลฟ์พร้อมกันได้ผ่านทาง TMB

Facebook fan page และ TMB YouTube Channel

นางสาวนันท์พร ตั้งเจริญศิริ หัวหน้าบริหารการตลาดลูกค้าบุคคลและประสบการณ์ลูกค้า ทีเอ็มบี หรือธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า กิจกรรมสตรีมมิ่งไลฟ์คอนเสิร์ต TMB ALL FREE presents ‘เจ็บได้อีก it’s OKAY’ ครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นกิจกรรมสร้างความสุขและรอยยิ้มให้แก่ลูกค้าทีเอ็มบี โดยจัดผ่านระบบไลฟ์สตรีมมิ่งตามนโยบายเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และยังช่วยให้ลูกค้าจากทั่วประเทศได้ชมสดไปพร้อม ๆ กัน พร้อมทั้งเป็นการนำเสนอความสำคัญของการมีประกันอุบัติเหตุ ผ่านดนตรี และเรื่องราวของศิลปิน

โดยทีเอ็มบี ดอกย้ำแนวคิดที่ให้ลูกค้าสามารถ “ใช้ชีวิตฟรีรอบด้าน” โดยเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้คนไทยทุกคนได้รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุเป็นพื้นฐานให้ชีวิตฟรี ช่วยลดความเสี่ยงและยังได้ประหยัดเงินในช่วงเศรษฐกิจกำลังฟื้น โดยเป็นบัญชีแรกที่มาบความคุ้มครองจากอุบัติเหตุฟรีให้แก่ลูกค้าทุกคนที่มีอายุระหว่าง 15-70 ปี ทุกอาชีพ โดยไม่มีค่าเบี้ยประกัน หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เพียงคงเงินไว้ในบัญชี 5,000 บาทขึ้นไปทุกวัน ก็ได้รับสิทธิฟรีความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุสูงสุด 3,000 บาทต่ออุบัติเหตุ เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ไม่จำกัดครั้ง ทุกสถานพยาบาลทั่วไทย และยังคุ้มครองชีวิตวงเงิน 20 เท่ากรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ สร้างความมั่นคงและอุ่นใจให้กับลูกค้าและครอบครัว ลูกค้าทีเอ็มบีที่มีบัญชี ออลล์ ฟรี รับความคุ้มครองฟรี เพียงมีเงินไว้ในบัญชี 5,000 บาทขึ้นไปทุกวัน แต่ถ้ายังไม่มี รีบเปิดบัญชีวันนี้ ได้ที่ทีเอ็มบีทุกสาขา เพื่อรับประกันอุบัติเหตุฟรี และยังทำธุรกรรม กด โอน จ่าย เดบิต ได้ฟรี ลูกค้าปัจจุบันเปิดบัญชีผ่านโมบายล์แอปพลิเคชัน ทัก ได้ทันที สอบถามเพิ่มเติม Contact Center โทร 1558